

หัวข้อข่าว : เกาะติดข่าว 15.30 น. วันที่ 18 ก.ย.64

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 18 กันยายน 2564

ที่มา : <https://news1005.mcot.net>

MCOT NEWS FM 100.5

รู้จัก รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว



NEWS UPDATE PODCAST HOSTS EVENT รายการย้อนหลัง ฝั่งรายการ

Q Search ● LIVE

เกาะติดข่าว 15.30 น. วันที่ 18 ก.ย.64

MCOT
NEWS
FM 100.5



เกาะติดข่าว

MCOT NEWS PODCAST

MCOT
NEWS
FM 100.5



12 days ago

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ในขณะนี้ และส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณามาตรการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้ต่อเนื่อง จึงสั่งการกรมการจัดหางานเดินทางนโยบายส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยที่มีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อทำงานในกิจการประเภทเกษตรและปศุสัตว์ กิจการต่อเนื่องการเกษตร กิจการก่อสร้าง และงานในไลน์ผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งอย่างน้อยจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามวุฒิการศึกษา รวมทั้งค่าทำงานล่วงเวลา เบี้ยขยัน และสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

หัวข้อข่าว : เกาะติดข่าว 15.30 น. วันที่ 18 ก.ย.64

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 18 กันยายน 2564

ที่มา : <https://news1005.mcot.net>

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวย้ำว่าทางพรรคได้พิจารณากำหนดตัวบุคคล และนโยบาย ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว แต่ยังไม่ขอเปิดเผยในขณะนี้ มั่นใจผู้สมัครของพรรค จะได้รับเสียงตอบรับจากชาวกรุงเทพมหานครอย่างดี และจะเป็นยุคหนึ่งที่จะได้เสียงสนับสนุนไม่น้อย ส่วนจะแพ้ หรือชนะ ก็เป็นเรื่องของอนาคต

นายณัฏฐ์ ถิ่นสาคร ส.ส.ภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เผยยังไม่เหมาะสมที่จะเปิดประเทศตามกำหนดการเดิมที่ 120 วัน เนื่องจากมองว่าความพร้อมของแต่ละพื้นที่ยังไม่เท่ากัน ดังนั้นควรจะต้องรอไปอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อดูข้อมูลการระบาด และพิจารณาเปิดรับนักท่องเที่ยว ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันภาครัฐควรเร่งให้การช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่มีใบอนุญาต ให้สามารถเปิดต่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการท่องเที่ยว

นายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง เผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ขณะนี้ เกิดจากฝนที่ตกหนัก ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ น้ำท่วมพื้นที่เกษตรประมาณ 300 ไร่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ส่วนการเตรียมการเพื่อรองรับน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนเจ้าพระยา ขณะนี้ได้สั่งการให้เร่งกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ รวมถึงวางแผนการรับมือเหตุอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่ต.โพรงเพง อ.ป่าโมก ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ ยังไม่น่าห่วง

“กรุงเทพฯ โพลล์” เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร? หลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์” โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.7 ระบุว่า กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ว่าหลังจากผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ อาจนำไปสู่การติดเชื้อระลอกใหม่ ขณะที่ 37.3 ระบุว่า กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ส่วนความเห็นต่อการเตรียมใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติง สำหรับลูกค้าที่ เข้าร้านอาหาร ร้านเสริมสวย คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจ ATK เป็นลบ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นั้น ร้อยละ 71.7 เห็นด้วย เพราะมองว่า ช่วยลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคนอื่นๆ และพนักงานในร้าน แต่ ร้อยละ 28.3 ระบุว่าไม่เห็นด้วย เร็วเกินไปยังฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึง

ทั้งนี้ ร้อยละ 54.5 ระบุว่า เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดว่าสถานประกอบการห้างร้าน ต่างๆ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และ ร้อยละ 41.0 ระบุว่า จะยังคงอยู่บ้านเหมือนช่วงที่ยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แม้จะมีประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์